

การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย



เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ บก.ปอศ. และ กสทช. เป็นต้น ณ ห้องประชุมวิมาวาทิตย์ ๑ และ ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

(๑) การแก้ไขกฎหมาย

กฎหมายสิทธิบัตร แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ครอบคลุมการปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนและการเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริพส์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ระยะที่ ๒ ครอบคลุมการปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

กฎหมายลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและการเข้าเป็นภาคีสันติสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสันติสัญญา WCT และอนุมัติหลักการร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) มาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาด (Physical Markets) และเว็บไซต์ (Online Markets) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและเว็บไซต์ที่มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมทั้งตัดช่องทางการลำเลียงสินค้าละเมิดด้วย นอกจากนี้ในส่วนของมาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และระงับการเผยแพร่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการกระทำความผิดอื่นๆ ทางออนไลน์ (COPTICS) ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง กสทช. และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS) สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกในการส่งข้อมูลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์และเป็นช่องทางในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์อย่างรวดเร็ว

ผู้แทนภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ต่างแสดงความชื่นชมการจัดประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนในครั้งนี้ เห็นว่าเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพย์สินทางปัญญาช่วยให้ภาคเอกชนต่างประเทศรับทราบข้อมูลความคืบหน้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ การปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการแก้ปัญหางานค้างสะสม เป็นต้น ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะให้ข้อมูลความคืบหน้าต่อภาคเอกชนเป็นระยะในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ภาคเอกชนต่างประเทศหลายรายยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้รูปแบบการประชุมนี้เป็นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย